

# จีพีพีพู่ "สหกรณ์เครดิตยูเนียน" ในปีนี้

## ● ถ้าไม่ได้ศาลสั่งล้มละลายแน่ ● สมาชิก-เจ้าหน้าที่กนรททั้งเป็น

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า กลุ่มสมาชิกสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการอย่างยั่งยืนสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ได้เข้าพบ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เพื่อขอให้ช่วยผลักดันการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นเข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในปี 62 ไม่เช่นนั้นสหกรณ์เครดิตยูเนียนจะล้มละลาย เพราะมีเงินพอที่จะจ่ายให้สมาชิกได้ถึงสิ้นปีเท่านั้น ซึ่งเป็นเงินค้างที่ควรจ่ายในปี 61 และมีบางส่วนที่ค้างชำระและต้องชำระในปี 62-63 อีก 2,000 ล้านบาท หากชำระหนี้ไม่ได้จนถึงปี 63 ศาลจะสั่งให้ล้มละลายทันที

ทั้งนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนียนล้มละลายมาตั้งแต่ปี 57 นายปิณฑิพงษ์ ทั่งบุญ ณ อรุณยา รมว.เกษตรฯ ในขณะนั้น เห็นชอบให้ฟื้นฟูกิจการ ต่อมาปี 59 ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้เกษตรฯ คลัง และยุติธรรม ช่วยกันแก้ไข จนวันที่ 15 ม.ค.62 นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอให้ ครม. พิจารณาเร่งรัดการแก้ปัญหา โดยเกษตรฯและคลังได้ตั้งกองทุนพัฒนาสภาพสหกรณ์ขึ้น จากนั้นนายกฤษฎาได้นำเรื่องการฟื้นฟูเสนอ ครม. แต่เป็นช่วงการเลือกตั้ง จึงต้องให้กระทรวงเกษตรฯเสนอ ครม. ใหม่อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม สมาชิกระบุว่า สมาชิกสหกรณ์ 18,000 คน และสหกรณ์ลูกหนี้ กำลังเดือดร้อนอย่างหนัก และตกนรกทั้งเป็น โดยสมาชิกเกิดภาวะเครียดและเสียชีวิตแล้ว 400 คน รวมถึงสหกรณ์เจ้าหน้าที่อีก 73 ราย ที่มีเงินฝากกับเครดิตยูเนียน 9,000 ล้านบาท และมีสมาชิกอยู่ 340,000 คน หากรวมคนในครอบครัวก็เกือบ 2 ล้านคน ถ้าต้องสูญเสียเงินจำนวนนี้ไป จะต้องถูกตั้งสำรองหนี้เพื่อสงฆ์จะสูญ ทำให้ผลกระทบต่อทั้ง 73 แห่งขาดทุนหรือกำไรน้อยลงจนไม่สามารถจ่ายปันผลได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้ง 73 แห่งเกรงกลัวที่สุด เคยหารือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกปีเพื่อขอให้ผ่อนปรน หาก ครม. มีมติเมื่อไรจะนำไปสู่การแก้ไขแผนฟื้นฟูที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และยื่นกับศาลได้ว่า รัฐบาลช่วยเหลือแล้ว และมีเงินให้สมาชิก แต่หากไม่ได้เงินจำนวนนี้จะมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นอีกหลายรายเพราะทุกคนกำลังรอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล

ด้าน น.ส.มนัญญา กล่าวว่า จะเร่งตรวจสอบว่าเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนใดของกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งจะหารือกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และจะเร่งรัดให้เพราะประชาชนเดือดร้อน ส่วนการเสียชีวิตของ 400 คนนั้นครอบครัวจะต้องลำบากมาก จึงขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับทุกคน.